



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง	สื่อ
1. ข้าวโพดราคาพุ่งทะลุเพดาน พณ.เคาะไม่จ่ายส่วนต่างงวดแรก	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
2. เฉลิมชัย เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน เร่งระบายน้ำออกทะเล...	แนวหน้า
3. โครงการช่วยเหลือเกษตรกร	เดลินิวส์
4. 'เฉลิมชัย'ช่วยชาวเพชรบุรี	เดลินิวส์
5. กรมประมงขยายเวลา อายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง	แนวหน้า
6. 'ประภัตร'หารือส่งโคชายตลาดจีน	แนวหน้า
7. กรมชลประทานเร่งพัฒนา พื้นที่กวีานพะเยา-เวียงหนองล่อง	แนวหน้า
8. ตลาด"กัญชง"บูม1.5หมื่นล.ปี68 ททบ.5ผนักแพทย์แผนไทยลุยวิจัย	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
9. คอล้มัน: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
10. หนุนปลูกสะตอพันธุ์ตรัง 1	เดลินิวส์
11. กยท.ชู3ฐานพัฒนา'ยางพารา' ชาวสวน-ราคาโตอย่างยั่งยืน	กรุงเทพธุรกิจ
12. สศช.มองเศรษฐกิจไทยQ3/64 9 เดือนแรก ขยายตัว 1.3%	บางกอกทูเดย์

ข้าวโพดราคาพุ่งทะลุเพดาน พณ.เคาะไม่จ่ายส่วนต่างงวดแรก

ผู้จัดการรายวัน360 - “พาณิชย์” เคาะจ่ายส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์งวดที่ 1 แล้ว ไม่ต้องชดเชย หลังราคาพุ่งเกินเพดานประกันรายได้ เฉลี่ยสูงถึงกิโลกรัมละ 9.45 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 พ.ย. 2564 ได้ลงนามในประกาศเรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 โดยมีมติไม่จ่ายเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 1 ของโครงการประกันรายได้ปีที่ 3 ที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2564 และระบุนวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 20 พ.ย.2564

ทั้งนี้ การคำนวณส่วนต่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5% สำหรับงวดที่ 1 อยู่ที่กิโลกรัม (กก.) ละ 9.45 บาท สูงกว่าราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ กก.ละ 8.50 บาท หรือสูงกว่าราคาประกันรายได้ 0.95 บาท

โดยการคำนวณปริมาณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ได้ใช้วิธีการเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2566/60 2563/64 และ 2564/65) ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 700 กก. ต่อไร่ คุณด้วยจำนวนไร่ตามที่เกษตรกรได้ขึ้นทะเบียนไว้ แต่ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่

ส่วนการกำหนดราคาอ้างอิง คณะอนุกรรมการฯ ได้ใช้ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้นไม่เกิน 14.5% ของกรมการค้าภายใน เฉลี่ยย้อนหลัง 30 วัน โดยถ่วงน้ำหนักราคาตามปริมาณผลผลิตรายจังหวัดที่ออกสู่ตลาดรายเดือนในเดือนที่กำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง จากจังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด 10 อันดับแรก ตามข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้แก่ เพชรบูรณ์ นครราชสีมา น่าน ตาก เลย นครสวรรค์ ลพบุรี เชียงราย พิษณุโลก และแพร่ เพื่อบริการคำนวณการจ่ายส่วนต่าง

สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้ดำเนินโครงการเมื่อวันที่ 25 ต.ค.2564 ในกรอบวงเงิน 1.863 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยจะจ่ายเดือนละครั้งทุกวันที่ 20 จนถึงสิ้นสุดโครงการ โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดทั้งประเทศ 4.5 แสนครัวเรือน ปลูกมากที่สุด คือ จังหวัดเพชรบูรณ์ รองลงมา คือ จังหวัดตาก เชียงราย และกระจายอยู่ 17 จังหวัดภาคเหนือ กับหลายจังหวัดในภาคอีสานและมีภูมิภาคอื่นด้วยเล็กน้อย.



เอลิมชัย เดินหน้าโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพาน เร่งระบายน้ำออกทะเลป้องกันชุมชนและเศรษฐกิจได้

โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอบางสะพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบ-คีรีขันธ์ ปัจจุบันบางโครงการแล้วเสร็จ ขณะที่อีกหลายโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการสร้างอ่างเก็บน้ำ อาคารบังคับน้ำ ขุดขยายคลองระยะยาว 4 สาย และขุดคลองผันน้ำ 3 สาย ล่าสุดโครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพานแล้วเสร็จเมื่อปี'63 ทำให้สามารถเพิ่มอัตราการระบายน้ำออกทะเลได้เร็วขึ้นช่วยป้องกันอุทกภัยปี'64 ได้อย่างมีนัยสำคัญ

ดร.เอลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวในการให้สัมภาษณ์ในการติดตามสถานการณ์น้ำ จ.เพชรบุรี โดยตอนหนึ่งได้กล่าวถึงโครงการบรรเทาอุทกภัยอ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ว่า ผลสัมฤทธิ์ของโครงการทำให้ฤดูฝนปี'64 ที่เกิดฝนตกหนักในบางสะพานในช่วงเวลาเดียวกับเพชรบุรีคือต้นเดือนพ.ย. ส่งผลให้บางสะพานปีนี้ น้ำไม่ท่วม สามารถรักษาเศรษฐกิจของพื้นที่และภาคใต้ไว้ได้ เนื่องจากหากบางสะพานไม่มีระบบระบายน้ำที่ดีนี้ที่หลั่งมาจาก

ภูเขาจะท่วมถนนเพชรเกษมเส้นทางลงภาคใต้ เส้นทางรถไฟที่ผ่านไปลงภาคใต้ก่อนหลั่งมาท่วมเมืองบางสะพาน อย่างไรก็ตามในระบบของโครงการยังไม่ครบสมบูรณ์ สามารถระบายน้ำได้บางส่วนเท่านั้นยังไม่สอดคล้องกับปริมาณน้ำท่าสูงสุดที่มากกว่า 1,020 ลบ.ม.ต่อวินาที จึงยังต้องมีการหารือกับประชาชนเพื่อเดินหน้าโครงการที่คงเหลือต่อไปบนผลประโยชน์ร่วมกันและเป็นธรรมกับประชาชน

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามที่กรมชลประทาน ได้ก่อสร้างคลองผันน้ำคลองบางสะพาน ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัย อ.บางสะพาน แล้วเสร็จเมื่อปี 2563 เป็นคลองอ้อมตัวเมือง อ.บางสะพาน สามารถระบายน้ำที่อัตรา 520 ลบ.ม.ต่อวินาที ช่วยเพิ่มศักยภาพของคลองเดิมที่ระบายได้เพียง 275 ลบ.ม.ต่อวินาที ทำให้สามารถช่วย อ.บางสะพาน รอดจากอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกหนักเมื่อต้นเดือนพ.ย.

2564 และช่วยลดผลกระทบน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมที่ลงไปยังภาคใต้ทั้งหมด ทำให้สามารถรักษาสภาพเศรษฐกิจของเมืองและเศรษฐกิจในภาคใต้ไว้ได้ในระดับที่น่าพอใจ นอกจากนี้ช่วยลดพื้นที่น้ำท่วมในเขต อ.บางสะพาน ได้ถึง 4,894 ไร่ ชาวบ้านได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น 1,640 ครัวเรือน จากที่ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา มีปัญหาโดยตลอด

นายชูชาติ รักจิตร รองอธิบดีกรมชลประทานฝ่ายก่อสร้าง กล่าวว่า ปริมาณน้ำท่าสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นในคลองบางสะพานอยู่ที่ 1,027 ลบ.ม.ต่อวินาที เกินศักยภาพของคลองบางสะพานที่รับได้เพียง 275 ลบ.ม.ต่อวินาที คลองผันน้ำคลองบางสะพานมาช่วยตัดยอดน้ำออกไป 520 ลบ.ม.ต่อวินาที ยังเหลือน้ำส่วนเกินอีกเกือบ 500 ลบ.ม.ต่อวินาที ที่กรมจะต้องหารือกับประชาชนในการเพิ่มช่องทางการระบายน้ำต่อไป ทั้งนี้โครงการคลองผันน้ำคลองบางสะพาน อ.บางสะพาน เป็นคลองระยะทาง 530 ม. ลึก 8 ม. ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 เป็นหนึ่งในโครงการบรรเทาอุทกภัยบางสะพานฯ (2560-68) วงเงินงบประมาณรวม 8,100 ล้านบาท

โครงการช่วยเหลือเกษตรกร

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตร และสหกรณ์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาธุรกิจบริการเดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวิเคราะห์ดิน และใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาศูนย์จัดการเดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ที่มีศักยภาพให้สามารถดำเนินธุรกิจในการจัดหาปุ๋ยที่มีคุณภาพ และผสมปุ๋ยจำหน่ายให้เกษตรกรสมาชิก เกษตรกรแปลงใหญ่ และผู้สนใจทั่วไปในชุมชน ซึ่งสามารถช่วยลดในเชิงธุรกิจ และเป็นการช่วยสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

สำหรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

เป็นการเพิ่มศักยภาพของระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีการนำหลักวิชาการเกษตรสมัยใหม่มาปรับใช้ร่วมกับทำการเชื่อมโยงตลาดสินค้า ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งได้ก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิต โดยเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกรในพื้นที่ที่มีการทำกิจกรรมด้านการเกษตรที่ใกล้เคียงกัน หรือมีพื้นที่ติดต่อกัน ซึ่งเกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน เน้นผลักดันให้มีการรวมกลุ่มในการผลิต เพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร (Motor Pool) เพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการร่วมกันด้านการตลาด ช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามศักยภาพสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วน และทำให้มีขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น (Economy of Scale) ในที่สุด.

'เฉลิมชัย' ช่วยชาวเพชรบุรี



เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี (เขื่อนเพชร) ซึ่งจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลให้ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 64 ที่ผ่านมา เกิดฝนตกหนักมากในพื้นที่ตอนกลางและตอนบนของกลุ่มน้ำเพชรบุรี ซึ่งกรมชลประทานได้พร่องน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ และอ่างเก็บน้ำห้วยผากล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว ซึ่งปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พ.ย. 64) อ่างเก็บน้ำแก่งกระจาน มีปริมาณน้ำ 647.963 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 91.26 ของความจุ ปัจจุบันปิดการระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันต์มีปริมาณน้ำ 45.687 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 108.26 ของความจุ ปัจจุบันเปิดการระบายน้ำ 50 ลบ.ม./วินาที และอ่างห้วยผากลุ่มมีปริมาณน้ำ 27.709 ล้าน ลบ.ม. ร้อยละ 100.76 ของความจุ ปัจจุบันเปิดการระบายน้ำ 1 ลบ.ม./วินาที

“สำหรับการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เพชรบุรีที่เกิดซ้ำซาก จำเป็นที่จะต้องทำคลองระบายน้ำเพิ่ม คือ โครงการคลอง D1 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับประชาชนที่อยู่ในแนวโครงการ อาจจะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันในบางประเด็น แต่ต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุด ต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อปรับรูปแบบของโครงการให้กระทบต่อประชาชนน้อยที่สุด เกิดประโยชน์มากที่สุด” นายเฉลิมชัย กล่าว.

กรมประมงขยายเวลา อายุหนังสืออนุญาต16เรื่อง

นายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมประมง ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ เกษตรกรชาวประมงผู้ประกอบการ ในการดำเนินการตามกระบวนการต่างๆ ตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยลดการเดินทางมาติดต่อราชการ ลดความแออัด ลดความเสี่ยง และไม่ทำให้ประชาชนเสียประโยชน์ จึงออกประกาศ เรื่อง การอำนวยความสะดวกประชาชน มิให้ต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมาย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ทุกท้องที่ โดยสรุปสาระสำคัญ ได้แก่ 1.ให้ขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศกรมประมงและระเบียบกรมประมงจากวันที่หมดอายุหรือสิ้นอายุไปตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

จำนวน 16 เรื่อง

2.เมื่อสิ้นสุดการขยายเวลา หรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรอง ตามประกาศนี้แล้ว ให้เกษตรกร ชาวประมงผู้ประกอบการที่ได้ขยายเวลาหรืออายุดังกล่าว เร่งดำเนินการยื่นขอขึ้นทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดการขยายเวลาหรืออายุของทะเบียน หนังสือรับรอง ใบรับรอง หรือหนังสือประกาศรับรองตามประกาศดังกล่าว

นายบัญชา กล่าวอีกว่า การออกประกาศของกรมประมงในครั้งนี้ จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชาวประมง รวมถึงผู้ประกอบการในภาคการประมงทุกภาคส่วน และขอเป็นกำลังใจให้ก้าวผ่านสถานการณ์วิกฤตครั้งนี้ไปได้

'ประภัตร'หาหรือส่งโคขายตลาดจีน

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีและ สหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมหาหรือติดตามสถานการณ์เรื่อง โค-กระบือ โดยมีตัวแทนเกษตรกรผู้เลี้ยงวัว พ่อค้า และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าร่วม การประชุม ก่อนจะมีข้อสรุปร่วมกัน โดย นายประภัตรกล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมปศุสัตว์ พร้อมเข้าไปช่วยเหลือ เกษตรกร ผู้ประกอบการค้าส่งออก โค-กระบือ ซึ่งขณะนี้ประเทศจีน ยังคงเป็น ตลาดหลัก แต่มีมาตรการเข้มงวดในการ ป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย สารเร่งเนื้อแดง และโรคต่างๆ มีการทำข้อตกลงกับ ประเทศลาว ในการสร้างด่านชายแดน กำกั้นและตรวจโรค ซึ่งประเทศไทยก็ ไม่สามารถส่งตรงสู่ประเทศจีนได้ โดยได้รับ การติดต่อจากตัวแทนประเทศลาว แจ้งมาว่า มีความต้องการซื้อโคจากประเทศไทย เพื่อส่งต่อสู่ตลาดจีน กว่า 500,000 ตัว ดังนั้น การหาหรือในครั้งนี้นี้จึงได้ข้อสรุป และ ตนได้สั่งการให้ดำเนินการแล้ว

สำหรับการดำเนินการต่างๆ ได้แก่ 1.ให้กรมปศุสัตว์ เปิดเขตพื้นที่ควบคุม พิเศษ เพื่อส่งเสริมการนำเข้า การผลิต- ส่งออก โคและเนื้อโคปศุสัตว์ Sandbox ตามด่านชายแดนที่สำคัญ 2.ให้กำหนด มาตรการต่างๆ ตามที่ผู้ซื้อกำหนด (ประเทศจีน ประเทศลาว) รวมถึงการ รมรงก็ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค งดการใช้ สารเร่งเนื้อแดง 3.ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หาหรือเพื่อเตรียมข้อมูลที่จะใช้ในการ เจริญกับผู้ซื้อ 4.ให้ทางคณะเกษตรกร ผู้เลี้ยงโค และพ่อค้าคนกลาง ไปพบ ผู้ซื้อประเทศลาว 5.ให้กรมปศุสัตว์ ประสานงานกับรัฐบาลจีน เพื่อหาหรือการ จัดทำพิธีสารขอเจรจาส่งออกโค-กระบือ ไปยังประเทศจีนโดยตรง ไม่ต้องผ่าน ประเทศกลาง และ 6.ให้กรมปศุสัตว์ เร่งหาหรือและกำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ เพื่อเปิดด่านชายแดนทั่วประเทศ ซึ่งจะ ช่วยให้เกษตรกรสามารถนำเข้าวัวมาขุนต่อ และส่งออกได้

กรมชลประทานเร่งพัฒนา พื้นที่ก้วานพะเยา-เวียงหนองล่อง

ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดี กรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังร่วม ประชุมคณะทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูก้วานพะเยา จ.พะเยา และ เวียงหนองล่อง จ.เชียงราย ผ่านระบบ VDO Conference ที่มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม ว่า กรมชลประทาน ได้ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตามพระราชดำริ ในพื้นที่ จ.พะเยา รวมทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยรุ ระยะเวลา ดำเนินงาน 10 ปี (ปี 2559-2568) โครงการอ่างเก็บน้ำน้ำปี ระยะเวลา ดำเนินงาน 8 ปี (ปี 2562-2568) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยแม่เมาะ และโครงการ อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อยู่ในระหว่างการ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้และอุทยานฯ

สำหรับโครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูก้วานพะเยา กรมชลประทาน

ได้รับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง ประจำปี 2564 เพื่อดำเนินการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูก้วานพะเยา ประกอบด้วย งานขุดลอกคลองระบายน้ำรอบก้วาน 0.24 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) งาน ขุดลอกตะกอนดิน 0.857 ล้าน ลบ.ม. และงานอาคารประกอบต่างๆ ปัจจุบัน อยู่ในระหว่างดำเนินการต่อเนื่องจนถึง ปี 2567

ขณะที่โครงการพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองล่อง จ.เชียงราย ได้กำหนดแผนดำเนินงานไว้ 4 ปี (ปี 2565-2568) โดยปี 2565 จะขุดลอก ตะกอนดิน 2 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ประมาณ 1,430 ไร่ พร้อม ก่อสร้างอาคารระบายน้ำ 2 แห่ง ฝ่ายทดน้ำ และระบบส่งน้ำ ความยาว 11 กิโลเมตร พื้นที่รับประโยชน์ 2,400 ไร่ ทั้งยัง สามารถผันน้ำไปเติมในหนองได้อีก ประมาณ 15 ล้าน ลบ.ม./ปี อีกด้วย ส่วนในปี 2566 จะทำการขุดลอก

ตะกอนดิน 4.8 ล้าน ลบ.ม. และ ขุดลอกลำน้ำแม่ถั่ว ความยาว 16.20 กิโลเมตร เพื่อบรรเทาอุทกภัย มีพื้นที่ ได้รับประโยชน์ประมาณ 3,440 ไร่ ในเขต ต.จันจว้า และ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ส่วนปี 2567 จะดำเนินการขุดลอก ตะกอนดิน 3 ล้าน ลบ.ม. และก่อสร้าง อาคารท่อดูดอนน 7 แห่ง มีพื้นที่ได้รับ ประโยชน์ประมาณ 2,150 ไร่ และในปี 2568 จะดำเนินการขุดลอกตะกอนดิน 2.2 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ ประมาณ 1,580 ไร่ หากโครงการ ดังกล่าวแล้วเสร็จ ก็จะสามารถเพิ่ม ประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำต้นทุน รวมทั้งสิ้น 20 ล้าน ลบ.ม. ช่วยเหลือพื้นที่ การเกษตร 11,000 ไร่ และเพื่อการ อุปโภค-บริโภค จำนวน 10,008 ครัวเรือน ทำให้ประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงราย มีความ มั่นคงทางด้านน้ำ และมีชีวิตความเป็นอยู่ ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

ตลาด“กัญชง”บูม1.5หมื่นล.ปี68 ททบ.5ผนึกแพทย์แผนไทยลุยวิจัย

ผู้จัดการรายวัน360 – ททบ.5 จับมือกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ทำ MOU ร่วมกันประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาวิจัยแปรรูปกัญชง และสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังของคณาจารย์ คีทชาวจี้อย่างมีประสิทธิภาพและสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังเพื่อใช้ประโยชน์ในการแพทย์ การดูแลสุขภาพ และทางการค้า พร้อมนำเสนอผลงานผลการศึกษาค้นคว้าวิจัยฯ ผ่านช่องทางของ ททบ. 5 เชื่อถึงปี68 ตลาดกัญชงไทยมีมูลค่าถึง 15,770 ล้านบาท

พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือ ททบ. 5 เปิดเผยว่า ททบ. 5 ในฐานะทีวีที่ให้บริการสาธารณะเพื่อความมั่นคงซึ่งมีนโยบายสนับสนุนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาคการเกษตร เล็งเห็นว่ากัญชงมีสารสำคัญที่สามารถนำไปสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาโรคและการดูแลสุขภาพได้อย่างหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการจากตลาดทั้งในและต่างประเทศ และช่วยสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี จึงจับมือกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก พัฒนาศูนย์เรียนรู้ วิจัยและพัฒนาพืชกัญชงขึ้น ที่ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี นำร่องทดลองปลูกกัญชงเพื่อสกัดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจต่อไป

ด้านนายแพทย์ยงยศ ธรรม

วุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ความร่วมมือเพื่อประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาวิจัยการแปรรูปกัญชงและสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสู่มาตรฐานสากล ซึ่งเป็นแนวทางการใช้พืชสมุนไพรไทยในการฟื้นฟูประเทศหลังสถานการณ์โควิด-19 และชูสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังเพื่อการพัฒนาคุณภาพของประเทศ สร้างความเชื่อมั่น ผลักดันยาแผนไทยสู่ชุดสิทธิประโยชน์และบัญชียาหลักแห่งชาติ รวมถึงเป็นการส่งเสริมการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐมภูมิเพื่อลดภาระให้โรงพยาบาลขนาดใหญ่

สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกและกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครั้งนี้เป็นการนำพืชเศรษฐกิจใหม่คือ “กัญชง” มาดำเนินธุรกิจในรูปแบบ BCG Model หรือระบบเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจสีเขียว โดยใช้กลไกด้านการตลาดและสื่อประชาสัมพันธ์เชิงรุกตามแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อสังคมมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสู่ตลาดการค้าโลก

ทั้งนี้ มีรายงานการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประเมินว่าผลิตภัณฑ์กัญชงของ

ประเทศไทยจะเติบโตอย่างมากในช่วง 5 ปีแรก หลังจากรัฐบาลปลดล็อกการประกอบธุรกิจ โดยตลาดกัญชงในประเทศจะมีมูลค่าสูงถึง 15,770 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2568 หรือเติบโตเฉลี่ย 126% ต่อปี

“โครงการศึกษาวิจัยแปรรูปกัญชง และสมุนไพรรักษาโรคผิวหนังในครั้งนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้ามาศึกษาและหาความรู้เกี่ยวกับพืชกัญชงได้ รวมถึงเกษตรกรที่สนใจอยากปลูกกัญชง แล้วต้องการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปลูกที่มีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจจะนำผลิตภัณฑ์กัญชงเพื่อส่งออก และผู้ประกอบการที่ต้องการนำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า และต่อยอดธุรกิจ” พลเอกรังษี กล่าว.

เกษตรวันนี้.....● ดีลจบ กรม พลังงานต่ำ 2.อบรมเชิงปฏิบัติการให้การ
การข้าวได้ทำ MOU กับมหาวิทยาลัย บุคลากรของกรมการข้าว 1 ครั้ง 3.ปรับ
เชิงใหม่ ส่งเสริมการพัฒนา ปรุ้งและส่งเสริมสมรรถนะ
งานวิจัยข้าว สร้างประโยชน์ ระบบเครื่องเร่งอนุภาค
ให้ภาคการเกษตร โดยนำ ขนาดกะทัดรัด และ
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี 5 4.นำข้าวที่ผ่านการ
สายพันธุ์ มาปรับปรุง ปรับปรุงสายพันธุ์ไป
พันธุ์ด้วยเทคโนโลยีจิง ทดลองปลูกในแปลง
กล่าว เพื่อให้ได้สาย นาของกรมการข้าวทั่ว
พันธุ์ที่ดีที่สุด ช่วยลด ประเทศเชื่อมั่นว่าหาก
ต้นทุน เพิ่มผลผลิต โดย โครงการประสบผลสำเร็จ
กรมการข้าว สนับสนุน ตามวัตถุประสงค์ จะช่วย
ประมาณ.....● สำหรับ ชาวนาทั่วประเทศ และยกระดับ
โครงการดังกล่าว ประกอบด้วย 4 กิจกรรม มาตรฐานรายได้ให้กับชาวอย่าง
คือ 1.ปรับปรุงพันธุ์ข้าวจากกรมการข้าว เน้นอน.....●
5 สายพันธุ์ ด้วยเทคโนโลยีลำไออน นายกะหล่ำปลี



หุ่นปลูกสะตอพันธุ์ตรง 1

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวน อ.สีดา จ.ตรัง น.ส.นันทฎา ไทยเศรษฐ์ รมช. เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นสะตอพันธุ์ตรง 1 ให้แก่ตัวแทนเกษตรกรรวม 6 ราย เพื่อนำไปปลูกสร้างรายได้ และมอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกรจำนวน 2 ราย ว่า สำหรับสะตอพันธุ์ตรง 1 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตรเมื่อปี 2560 มีลักษณะเด่นคือมีทรงพุ่มเตี้ย ให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปีทั้งในและนอกฤดูกาล ฝักมีลักษณะตรง ขนาดเมล็ดสม่ำเสมอเฉลี่ย 15 เมล็ดต่อฝักและมีกลิ่นฉุนน้อย จึงได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก เนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรเพิ่มขึ้น และจะผลักดันให้สะตอพันธุ์ตรง 1 ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)



โดยโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสะตอตรง 1 สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาขาดแคลนพืช ด้วยการขยายการผลิตต้นพันธุ์สะตอตรง 1 ไปยังสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายพันธุ์พืชที่ได้รับการรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งการใช้พันธุ์พืชที่มีคุณภาพเป็น

หัวใจสำคัญของการ

ประกอบอาชีพเกษตร

กรรม เพราะนอกจาก

จะให้ได้ผลผลิตสูงและ

มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการของตลาดแล้ว

นั้น ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ยก

กระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เสริม

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของภาคเกษตร และ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย รวมถึง

สร้างความความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ

ฐานรากของประเทศอย่างยั่งยืน

กรมวิชาการเกษตรได้วิจัยพันธุ์สะตอ

ตั้งแต่ปี 2540 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์

แนะนำของกรมวิชาการเกษตรภายใต้ชื่อ

“สะตอตรง 1” ในปี 2560 ด้วยลักษณะประจำพันธุ์ของสะตอพันธุ์ตรง 1 ที่มีความโดดเด่นด้านผลผลิตและคุณภาพ ทำให้ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ตรัง จัดทำโครงการกระจายพืชพันธุ์ดีสะตอตรง 1 สู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนพืช ด้วยการขยายการผลิตต้นพันธุ์สะตอตรง 1 ไปยัง

สมาชิกสหกรณ์การเกษตร จำนวน 6 สหกรณ์ และกลุ่มผลิตสะตอช่อ จำนวน 1 กลุ่ม มีสมาชิกรวมทั้งหมด 60 ราย เนื่องจากใน

ปัจจุบันสะตอจัดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ทำให้ความต้องการบริโภคสะตอของตลาดมีแนวโน้มสูงขึ้น มีการส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ และยังมีแนวโน้มการส่งออกเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกษตรกรสนใจปลูกสะตออย่างแพร่หลายเกือบทุกภาคของประเทศอีกด้วย.



กยท.ชู3ฐานพัฒนา'ยางพารา'
ชาวสวน-ราคาโตอย่างยั่งยืน

> 5

กยท.ชู3ฐานพัฒนา'ยางพารา' ชาวสวน-ราคาโตอย่างยั่งยืน

● **ยุพิน พงษ์ทอง**
กรุงเทพธุรกิจ

"ยางพารา" เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญทั้งต่อการหารายได้ของประเทศและเกษตรกรผู้ปลูกยาง รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่อง และยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจไม่กี่ชนิดที่สามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤติโรคโควิด-19 แต่การเติบโตดังกล่าวอาจไม่ยั่งยืนหากไม่มีแผนงานที่ดีพอในการเสวนา "Talk About Rubber" จัดโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ได้ประกาศปี 2565 จะให้ความสำคัญกับ 3 กิจกรรมเป็นหลัก คือ 1.เขตส่งเสริมนวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SECri) 2.Rubber Way และ 3.การบริหารจัดการ Carbon Credit กับสวนยางพาราของประเทศไทย

ณกรณ์ ตรกรวิวัฒน์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ในส่วนการบริหารจัดการ Carbon Credit กับสวนยางพารา หรือโครงการลดปริมาณการปล่อยหรือดูดกลับก๊าซเรือนกระจกนั้นไทยมีความได้เปรียบเพราะสวนยางเหมาะสมมากที่จะทำในเรื่องนี้ แม้ว่าห่วงโซ่การปลูกยางพาราจะมีการปล่อยคาร์บอนแต่สวนยางก็มีส่วนช่วยลดก๊าซเรือนกระจกด้วย

หากมีการบริหารจัดการที่ดี คาดว่า จะมีส่วนผลักดันให้ Carbon Credit ได้ตามเป้าหมาย และสามารถนำไปซื้อขายได้ เป็นการเพิ่มรายได้จากสวนยางอีกทางหนึ่งของเกษตรกรควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้โมเดล BCG MODEL ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"บริหารจัดการคาร์บอนเครดิตในพื้นที่สวนยางพารา" จะนำสวนยางพาราของ กยท. จำนวน 20,000 ไร่ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช ใช้เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อนำข้อมูลความรู้ที่ได้มาถ่ายทอดสู่เกษตรกร/สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางผู้ประกอบการยาง และผู้สนใจทั่วไป

โดยมีการดำเนินงาน 2 ขั้นตอนคือ ในปี 2565 กยท.จะขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) และในปี 2566-2567 ดำเนินการขอรับรองคาร์บอนเครดิต เพื่อขายในตลาด CARBON MARKET ต่อไป

จากการวิจัยในเรื่องคาร์บอนเครดิตพบว่า ยางพาราเป็นไม้ยืนต้นที่มีการกักเก็บคาร์บอนได้ดี สามารถกักได้ตั้งแต่อายุต้นยาง 1-18 ปี โดยเฉพาะในช่วง 1-5 ปีแรกก่อนเปิดกรีต เกษตรกรชาวสวนยางจะสามารถเพิ่มรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตในช่วงก่อนเปิดกรีตได้ ควบคู่กับการลดใช้ปุ๋ยเคมีและปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมถึงลดการใช้เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิต หรือการขนส่ง ที่จะส่งผลก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

"กยท.จะขยายพื้นที่การดำเนินโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่สวนยางพาราทั่วประเทศซึ่งปัจจุบันมีสวนยางพาราอยู่ภายใต้การดูแลของ กยท.ประมาณ 22 ล้านไร่"



นอกจากนี้ ในส่วนของเขตส่งเสริม นวัตกรรมยางพาราระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ นั้น หรือเดิมเรียกว่าโครงการ Rubber Valley ซึ่งเป็นโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมยางพาราในพื้นที่อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช พื้นที่ 3,500 ไร่ เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor : SEC) ของรัฐบาลสู่การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมยางพาราครบวงจร ครอบคลุมทั้งกิจกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขับเคลื่อนเศรษฐกิจยางพาราทั้งระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมปลายน้ำ

ปัจจุบันมีการศึกษาด้านความเหมาะสม และเสนอให้คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) พิจารณาและให้คณะ

รัฐมนตรี (ครม.) รับทราบแล้ว โดยมีองค์ประกอบหลักคือ ศูนย์ส่งเสริมเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสวนยาง และอุตสาหกรรมยางตลอดห่วงโซ่มูลค่าโรงงานแปรรูปยางพาราที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี พื้นที่ต้นแบบของการจัดการสวนยางอย่างยั่งยืน เป็นต้น

ในส่วนของ **Rubber Way** จะให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสวนยางรวมทั้งตัวเกษตรกรเอง โดยเป็นความต้องการของบริษัทผู้ผลิตล้อยางรายใหญ่ๆ เบื้องต้น กยท. ได้หารือกับมิชลิน และเห็นว่าควรดูแลด้านสุขภาพสังคมของเกษตรกร เพื่อเอาไปตอบสนองสังคมโลกว่าไทยมีการจัดการตามมาตรฐานสากล ซึ่งจากที่สำรวจสวนยางที่ จ.สงขลา พบว่าเกษตรกรและสวนยางเข้าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ แต่หากพบว่ายังมีกลุ่มที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์ ทาง กยท.จะมีกองทุนส่งเสริม

อริวิทย์ แดงกนิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจ กยท. กล่าวว่า สมาคมภูมิอากาศที่เข้าสู่ลานีญา ทำให้ฝนตกชุกในเขตภาคใต้ การกรีดยางทำได้น้อย ในขณะที่ผู้ผลิตทั่วโลกยังมีปัญหาขาดแรงงาน การเกิดโรคใบร่วง ผลผลิตโลกปีนี้คาดว่าจะมีประมาณ 13 ล้านตัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 1.4 แสนตัน ด้านการส่งออกยางที่เพิ่มขึ้นเพราะความต้องการขยายตัว ส่วนสต็อกยางมีแนวโน้มลดลงทั้งของประเทศไทยและจีน **ดังนั้นแนวโน้มราคายางยังมีทิศทางปรับเพิ่มขึ้น**

อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับปัจจัยกดดันจากการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่าและราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลง ประกอบกับการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์รวมถึงการขาดแคลนชิพซึ่งส่งผลต่อการอุตสาหกรรมยางรถยนต์

สศช.มองเศรษฐกิจไทยQ3/64 9 เดือนแรก ขยายตัว 1.3%

หวังเวลาแต่ละช่วงปีการวิเคราะห์เศรษฐกิจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันต่อกระแส เพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจว่าจะไปอย่างไรต่อ ล่าสุด “นายอนุชา พิชยนันท์” เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้เผยถึงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามของปี 2564 พบว่า

**เศรษฐกิจไทยไตรมาสสามปี 2564

เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2564 ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.3 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า (%YoY) และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามของปี 2564 ลดลงจากไตรมาสที่สองของปี 2564 ร้อยละ 1.1 (QoQ_SA) รวม 9 เดือนแรกของปี 2564 เศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 1.3 ด้านการใช้จ่าย การบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคครัวรัปรับตัวลดลง ขณะที่การส่งออกสินค้า การลงทุนภาคเอกชน และการใช้จ่ายภาครัฐขยายตัว การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ลดลงร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.8 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ทำให้ประชาชนระมัดระวังพฤติกรรมการใช้จ่าย

ขณะที่ภาครัฐมีความจำเป็นต้องยกระดับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการใช้จ่ายหมวดสินค้าคงทน ลดลงร้อยละ 14.1 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 13.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของการใช้จ่ายเพื่อซื้อยานพาหนะร้อยละ 21.8 การใช้จ่ายหมวดบริการลดลงร้อยละ 4.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.1 ในไตรมาสก่อนหน้า และการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทน ลดลงร้อยละ 8.3 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 7.3 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่การใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนขยายตัวร้อยละ 1.3 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 2.3 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับยานพาหนะลดลงร้อยละ 15.6 อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ขยายตัวร้อยละ 2.7 การปรับตัวลดลงของการ

บริโภคภาคเอกชนในไตรมาสนี้ สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจโดยรวมจากระดับ 38.8 ในไตรมาสก่อนหน้า เป็นระดับ 34.9

รวม 9 เดือนแรก การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 0.4 การใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 2.5 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.0 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยค่าตอบแทนแรงงาน (ค่าจ้าง เงินเดือน) ขยายตัวร้อยละ 1.0 และการโอนเพื่อสวัสดิการทางสังคมที่ไม่เป็นตัวเงินสำหรับสินค้าและบริการขยายตัวสูงร้อยละ 47.1 ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาโรคโควิด-19 ขณะที่รายจ่ายค่าซื้อสินค้าและบริการลดลงร้อยละ 3.6 การขยายตัวของค่าใช้จ่ายรัฐบาล สอดคล้องกับการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ 638,678 ล้านบาท ซึ่งขยายตัวร้อยละ 23.0 (คิดเป็นอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำอยู่ที่ร้อยละ 23.8 สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.6 ในไตรมาสก่อนหน้า และร้อยละ 19.6 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) และการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นเงิน 219,740 ล้านบาท รวม 9 เดือนแรก การอุปโภคของรัฐบาลขยายตัวร้อยละ 1.9 การลงทุนรวม ลดลงร้อยละ 0.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 7.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลงทุนภาครัฐที่ลดลงร้อยละ 6.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 4.1 ในไตรมาสก่อนหน้า

โดยเป็นผลจากการลดลงของการลงทุนรัฐบาล ขณะที่การลงทุนของรัฐวิสาหกิจขยายตัว สำหรับอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนในไตรมาสนี้อยู่ที่ร้อยละ 24.0 (สูงกว่าอัตราเบิกจ่ายร้อยละ 20.5 ในไตรมาสก่อนหน้า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 30.8 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน) ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 2.6 ชะลอลงจากการขยายตัวร้อยละ 9.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยการลงทุนในหมวดเครื่องจักรเครื่องมือขยายตัวร้อยละ 3.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 12.2 ในไตรมาสก่อนหน้า ส่วนการลงทุนในหมวดก่อสร้าง ลดลงร้อยละ 0.5 ต่อเนื่องจากการลดลงร้อยละ 0.1 ในไตรมาสก่อนหน้า รวม 9 เดือนแรก การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 โดยการลงทุนภาค



เอกชนและภาครัฐขยายตัวร้อยละ 4.8 และร้อยละ 4.6 ตามลำดับ

ในด้านภาคการค้าต่างประเทศ การส่งออกสินค้า มีมูลค่า 67,249 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 15.7 ต่อเนื่องจากการขยายตัวร้อยละ 36.2 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.2 และราคาส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.1 สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องจักรอุปกรณ์ (ร้อยละ 16.4) รถยนต์นั่ง (ร้อยละ 8.7) รถกระบะ (ร้อยละ 18.7) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ยานยนต์ (ร้อยละ 25.3) ชิ้นส่วนและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ร้อยละ 26.1) ผลิตภัณฑ์ยาง (ร้อยละ 10.4) อาหารสัตว์ (ร้อยละ 19.6) ยางพารา (ร้อยละ 99.5) มันสำปะหลัง (ร้อยละ 59.8) และข้าว (ร้อยละ 16.5) เป็นต้น สินค้าที่มีมูลค่าส่งออกลดลง เช่น ตู้เย็น (ร้อยละ 6.0) เครื่องดื่ม (ร้อยละ 5.2) ปลากระป๋องและปลาแปรรูป (ร้อยละ 24.7) และน้ำตาล (ร้อยละ 2.4) เป็นต้น การส่งออกไปยังตลาดหลักส่วนใหญ่ขยายตัวต่อเนื่อง เมื่อหักการส่งออกทองคำที่ยังไม่ขึ้นรูปออกแล้ว มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 24.2 และเมื่อคิดในรูปของเงินบาท มูลค่าการส่งออกสินค้าขยายตัวร้อยละ 21.6

ส่วนการนำเข้าสินค้า มีมูลค่า 57,985 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.8 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 41.8 ในไตรมาศก่อนหน้า โดยปริมาณและราคานำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.9 และร้อยละ 3.0 ตามลำดับ ส่งผลให้ดุลการค้าในไตรมาสที่สามเกินดุล 9.3 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐ (304.7 พันล้านบาท) รวม 9 เดือนมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสินค้า ขยายตัวร้อยละ 17.9 และ

ร้อยละ 26.3 ตามลำดับ ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล 26,365 ล้านดอลลาร์ สหรัฐ (833,601 ล้านบาท)

ด้านการผลิต สาขาการผลิตอุตสาหกรรม สาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร สาขาการก่อสร้าง และสาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้าและสาขาไฟฟ้าและก๊าซ ปรับตัวลดลง ขณะที่สาขาการขายส่ง

การขายปลีกและการซ่อมแซมขยายตัว และสาขาเกษตรกรรมขยายตัวเร่งขึ้น สาขาเกษตรกรรม การป่าไม้ และการประมง ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 4.3 เร่งขึ้นจากการขยายตัวร้อยละ 1.9 ในไตรมาศก่อนหน้า โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากสภาพอากาศและปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวย สอดคล้องกับการเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรร้อยละ 8.1 โดยดัชนีผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่เพิ่มขึ้น เช่น กลุ่มไม้ผล (ร้อยละ 37.8) ข้าวเปลือก (ร้อยละ 12.1) ยางพารา (ร้อยละ 4.4) มันสำปะหลัง (ร้อยละ 11.9) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 11.9) ส่วนผลผลิตพืชเกษตรสำคัญที่ลดลง เช่น กุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 6.7) เป็นต้น

ด้านหมวดผลิตภัณฑ์ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 15 ร้อยละ 2.2 ในขณะที่หมวดประมงลดลงร้อยละ 6.7 ดัชนีราคาสินค้า

เกษตรปรับตัวลดลงครั้งแรกในรอบ 5 ไตรมาส ร้อยละ 4.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 12.7 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยสินค้าเกษตรสำคัญที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง เช่น ข้าวเปลือก (ลดลงร้อยละ 27.1) กลุ่มไม้ผล (ลดลงร้อยละ 20.2) สุกร (ลดลงร้อยละ 9.6) กุ้งขาวแวนนาไม (ลดลงร้อยละ 9.2) และไก่เนื้อ (ลดลงร้อยละ 1.8) เป็นต้น ส่วนสินค้าเกษตรที่ดัชนีราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น เช่น ปาล์มน้ำมัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 84.7) ยางพารา (เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7) อ้อย (เพิ่มขึ้นร้อยละ 30.3) มันสำปะหลัง (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1) และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4) เป็นต้น

ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นของดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ส่งผลให้ดัชนีรายได้เกษตรกรโดยรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 ร้อยละ 2.9 สาขาการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม ลดลงร้อยละ 1.4 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 16.9 ในไตรมาสก่อนหน้า ตามการลดลงของอุปสงค์ในประเทศ ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่การผลิต และปัญหาข้อจำกัดในห่วงโซ่อุปทานโลก สอดคล้องกับการลดลงของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมร้อยละ 0.8 โดยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมที่มีสัดส่วนการส่งออกในช่วงร้อยละ 30-60 ลดลงร้อยละ 1.0 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 28.3 ในไตรมาสก่อนหน้า

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ (สัดส่วนส่งออกน้อยกว่าร้อยละ 30) ลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 3 ไตรมาส ร้อยละ 4.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 9.6 ในไตรมาสก่อนหน้า ในขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมกลุ่มการผลิตเพื่อส่งออก (สัดส่วนส่งออกมากกว่าร้อยละ 60) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 ร้อยละ 4.3 สอดคล้องกับการส่งออกสินค้าที่ยังขยายตัวในเกณฑ์ดี สำหรับอัตรา

การใช้กำลังการผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 59.31 ต่ำกว่าร้อยละ 62.73 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าร้อยละ 60.41 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่ลดลง เช่น การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (ลดลงร้อยละ 11.2) การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม (ลดลงร้อยละ 5.9) และการผลิตจักรยานยนต์ (ลดลงร้อยละ 39.4) เป็นต้น

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมสำคัญ ๆ ที่เพิ่มขึ้น เช่น การผลิตน้ำตาล (ร้อยละ 61.2) การผลิตชิ้นส่วนและแอมัลจอร์อิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 14.1) และการผลิตยานยนต์ (ร้อยละ 2.4) เป็นต้น สาขาที่พักรวมและบริการด้านอาหาร ลดลงร้อยละ 18.7 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 14.6 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการลดลงของการท่องเที่ยวในประเทศและการใช้ยานพาหนะส่วนตัว โดยในไตรมาสที่มี รายรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทย 0.010 ล้านล้านบาท ลดลงร้อยละ 91.5 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 86.0 ในไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกที่สามภายในประเทศขยายตัวเป็นวงกว้าง ประกอบกับมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดที่เข้มงวดมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเริ่มเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ในไตรมาสนี้มีจำนวน 45,398 คน (รวมนักท่องเที่ยวกลุ่ม Thailand Privilege Card) อัตราการ

เข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 5.46 ต่ำกว่าร้อยละ 8.24 ในไตรมาสก่อนหน้าและต่ำกว่าร้อยละ 26.69 ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า ลดลงร้อยละ 0.9 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 11.2 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับการปรับตัวลดลงของดัชนีบริการขนส่งร้อยละ 3.2 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 20.9 ในไตรมาสก่อนหน้า โดยมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งทำให้บริการขนส่งทางบกและท่อลำเลียงลดลง

ในขณะที่บริการขนส่งทางน้ำและบริการขนส่งทางอากาศเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า และการเริ่มฟื้นตัวของการเดินทางระหว่างประเทศ ส่วนบริการสนับสนุนการขนส่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.7 และบริการไปรษณีย์ขยายตัวในเกณฑ์สูงต่อเนื่องร้อยละ 23.2 สาขาไฟฟ้า ก๊าซ และระบบปรับอากาศ ลดลงร้อยละ 2.6 เทียบกับการขยายตัวร้อยละ 0.8 ในไตรมาสก่อนหน้า สอดคล้องกับกิจกรรมการผลิตทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการที่อยู่ในระดับต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยดัชนีการผลิตไฟฟ้าลดลงร้อยละ 0.3 ตามการปรับตัวลดลงของปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจร้อยละ 11.5 ในขณะที่ปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8 และปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาคครัวเรือนเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.6 ส่วนดัชนีการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลงร้อยละ 6.0 สอดคล้องกับการลดลงของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ส่งเข้าโรงแยกก๊าซและความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้า

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สถานการณ์ด้านแรงงาน พบว่าสัดส่วนผู้ประกันตนที่ได้รับประโยชน์กรณีว่างงานจากมาตรา 33 อยู่ที่ร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าร้อยละ 2.8 ในไตรมาสก่อนหน้า และต่ำกว่าร้อยละ 4.4

ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ส่วนหนึ่งเป็นผลจากมาตรการภาครัฐในการรักษาระดับการจ้างงานและจูงใจให้แรงงานเข้าระบบประกันตนมากขึ้น ส่วนอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.7 และร้อยละ 0.1 สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล 4.3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. (14.3 หมื่นล้านบาท) เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 อยู่ที่ 2.4 แสนล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2564 มีมูลค่าทั้งสิ้น 9,337,543.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.0 ของ GDP

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2564 เศรษฐกิจไทยปี 2564 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 1.2 ปรับตัวดีขึ้นอย่างช้า ๆ จากการลดลงร้อยละ 6.1 ในปี 2563 อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 1.2 และบัญชีเดินสะพัดขาดดุลร้อยละ 2.5 ต่อ GDP เทียบกับการเกินดุลร้อยละ 4.0 ต่อ GDP ในปี 2563

**แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2565

เศรษฐกิจไทยปี 2565 คาดว่าจะขยายตัวในช่วงร้อยละ 3.5-4.5 โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก

- (1) การฟื้นตัวของอุปสงค์ในประเทศและภาคการผลิตตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มคลี่คลายลงและความคืบหน้าของการกระจายวัคซีน (2) การฟื้นตัวอย่าง

บางกอกทูเดย์

Bangkok Today
Circulation: 150,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: ศุกร์ 19 - พฤศจิกายน 25 พุทธศักราช 2564

ปีที่: 19

ฉบับที่: 3266

หน้า: 16(เต็มหน้า), 17

Col.Inch: 161.88 Ad Value: 161,880

PRValue (x3): 485,640

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: สศช.มองเศรษฐกิจไทยQ3/64 9 เดือนแรก ขยายตัว 1.3%

ซ้ำ ๆ ของภาคท่องเที่ยวระหว่างประเทศภายใต้นโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐ (3) การขยายตัวในเกณฑ์ดีของการส่งออกสินค้า (4) การขับเคลื่อนจากการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และ (5) ฐานการขยายตัวที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ทั้งนี้ คาดว่ามูลค่าการส่งออกสินค้าในรูปแบบดอลลาร์ สรอ. จะขยายตัวร้อยละ 4.9 การอุปโภคบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนขยายตัวร้อยละ 4.3 และร้อยละ 4.2 ตามลำดับ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเฉลี่ยในช่วงร้อยละ 0.9-1.9 และดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 1.0 ของ GDP ■